

## จับตาปรับ ครม.ล็อตใหญ่ สางปมพรรคร่วม-แก้วิกฤติ พท.

# 'ล้างกระดาน' ทุกระแสรัฐบาล

เล็งจังหวะหลังยุบก้าวไกล

คดีนายกฯ-งบฯ68 จุลย

**กรุงเทพธุรกิจ** ● **สถานการณ์การเมือง**  
กลับมาระอุคุกรุ่นอีกระลอก เมื่อบรรดา "คีย์แมน" เริ่มปฏิบัติภารกิจเปิดดีด เพื่อรักษาเก้าอี้อำนาจเอาไว้

เช่นเดียวกับ "คีย์เพลเยอร์" บางคนที่มีลุ้นกลับเข้าสู่วังวนเกมอำนาจต่างเดินสายปรากฏตัวทุกวงล้อ เพื่อให้อยู่ในเรดาร์ของ "คนคุมเกม"

สัญญาณจาก "ทักษิณ ชินวัตร" ผู้นำจิตวิญญาณเพื่อไทย เอ่ยปากเกือบทุกวงสนทนา แสดงเจตจำนงชัดเจนว่า "บิ๊กป้อม" พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ต้องออกจากสมการ "พรรคร่วมรัฐบาล" เนื่องจากความผันบนเก้าอี้นายกฯของ "บิ๊กป้อม" ถูกมองว่ามีส่วนทำให้รัฐบาลขาดเสถียรภาพ

โจทย์สำคัญจาก "ทักษิณ" ตกเป็นภารกิจในมือ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ที่ต้องปฏิบัติภารกิจ สส.สายตรง "นายป้อม" เข้ามาอยู่กับตัวเอง เพื่อให้ "พลังประชารัฐ" ยังอยู่ในสถานะพรรคร่วมรัฐบาล และไม่เสียโควตารัฐมนตรี

อย่างไรก็ตาม ตัวเลขล่าสุด 40 สส.พลังประชารัฐ สายตรง "บิ๊กป้อม" และสายตรง "ธรรมนัส" ยังคงนั่งอยู่ที่ 20-20 แบ่งกันคนละครึ่งแม้บางกระแสจะปล่อยตัวเลขออกมาว่า "ธรรมนัส" รุกกินไปที่ 27 ต่อ 13 แล้วก็ตาม

เมื่อ "ธรรมนัส" สุ่มเสี่ยงที่จะคว้าน้ำเหลว "ทักษิณ" จึงเปิดดีดกับ "ประชาธิปไตย" ผ่านทาง "นายกฯ" เดชอัครเศรษฐกร หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ หัวตั้ง 21 สส.มาร่วม "ชั่วคราว"

### พปชร.ปัญหาเก่า-พชป.ปัญหาใหม่

ทว่า ปัญหาใน "ประชาธิปไตย" ใช่ว่าจะปิดดีดนี้ได้ง่ายดาย เพราะลำพังโควตารัฐมนตรีที่ ค่ายสีฟ้าเสนอไป 3 ตำแหน่ง คือ 1 รัฐมนตรีว่าการ 2 รัฐมนตรีช่วย กลับถูก **อ่านต่อหน้า 19**

▶ **ต่อจากหน้า 12**

### ล้างกระดาน

เพื่อไทยดีดเหลือ 1 รัฐมนตรีว่าการ 1 รัฐมนตรีช่วย ซึ่งไม่พอกับ "บิ๊กทรี พชป." ประกอบด้วย "เสี่ยต่อ" เฉลิมชัย ศรีอ่อน หัวหน้าพรรค "เดชอัคร" เลขาธิการพรรคและ "สส.แทน" ชัยชนะ เดชเดโช สส.นครศรีธรรมราช แม้สัญญาณแต่เก่าก่อน "เฉลิมชัย" จะไม่รับตำแหน่งรัฐมนตรี แต่สัญญาณกลับถูกฉีกทิ้ง เมื่อดีดดำเนินไป "เฉลิมชัย" จึงเปลี่ยนใจขอที่นั่งเก้าอี้รัฐมนตรี โดยมี สส.ในคาถากว่า 10 คนคอยให้การสนับสนุน ซึ่งศึก "บิ๊กทรีพชป." คงไม่หนักหน่วงเพราะต่างฝ่าย ต่างนับถือกันเป็นพี่น้อง มีโอกาสสูงที่จะเคลียร์ใจกันได้ไม่ยาก

ต่างกับศึกใน "ประชาธิปไตย" อีกข้อ อาจเกิดขึ้นทันที เพราะมีกลุ่มไม่เห็นด้วยกับการเข้าร่วมรัฐบาล โดยเฉพาะ "3 อดีตหัวหน้าพรรค" อยู่ในสัดส่วนของ สส.บัญชีรายชื่อ ชวน หลีกภัย บัญญัติ บรรทัดฐาน จรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ และอีกราย สรรเพชญ์ บุญญามณี สส.สงขลา ลูกชาย นิพนธ์ บุญญามณี

ต้องยอมรับว่า สไตลล์ของ "ทักษิณ" จะไม่แฮปปี้ทันที หากมี "ฝ่ายค้าน" ในชื่อ "พรรคร่วมรัฐบาล" ด้วยกันเอง แกรมเป็นยี่ห้อ "ชวน-บัญญัติ-จรินทร์" หากได้ค้ำแล้ว ไม่มีถอย

ดังนั้นยุทธการเขี่ย "บิ๊กป้อม" ออกแล้ว ตั้ง "ประชาธิปไตย" เสียบแทน อาจเป็นการ

แก้ปัญหาก่อ สร้างปัญหาใหม่ให้เกิดขึ้น อาจทำให้ "รัฐบาลเศรษฐกิจ" มีปัญหาเสถียรภาพเกิดขึ้น

### รวมไทยสร้างชาติ ล็อกโควตา รมช.

ทางด้าน "พรรคร่วมไทยสร้างชาติ" ในเกมนี้ ก็ได้จังหวะโชว์ความเก๋าทางการเมือง เมื่อ "เดอะตู่" พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รมช.พลังงาน หัวหน้าพรรค รวมไทยสร้างชาติ ส่งหนังสือตรงไปถึงนายกฯเศรษฐกิจ แสดงเจตจำนงในโควตา รัฐมนตรีของพรรค หลังจาก "กฤษฎา จินะวิจารณ์" ลาออกจากรมช.คลัง

ว่ากันว่า "พีระพันธุ์" ใส่ชื่อ "เลขาฯชิง" เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ เลขาธิการพรรค รวมไทยสร้างชาติ เป็นแคนดิเดตรัฐมนตรีอย่างชัดเจน พร้อมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว ไม่มีคดีที่จะเป็นปัญหา หลังจาก "ศาลอุทธรณ์" มีคำสั่งยกฟ้องคดี ชุมนุ่ม กบปส.

ต่อถ้อยว่า "พีระพันธุ์" ปฏิบัติการมัดมือ "เศรษฐกิจ" แกรมส่งสัญญาณไปยัง "ทักษิณ" ทันทีว่า โควตาเดิมต้องยึดไว้ไม่ว่าจะปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ **นายใหญ่เร่งทุเรตตั้ง 'เพื่อไทย'**

นอกจากเป้าหมายของนายใหญ่เพื่อไทย จะแก้ปัญหาก่อน "พรรคร่วมรัฐบาล" แล้ว อีกโจทย์ที่มีการประเมินอยู่ตลอดเวลา คือ "เรตตั้ง" ของพรรคเพื่อไทย เพราะตั้งแต่ช่วงการเลือกตั้งปี 2566 ความนิยมของ "เพื่อไทย" โดน "ก้าวไกล" แข่งขึ้นมาอย่างรวดเร็ว จนพ่ายศึกเลือกตั้ง

อีกทั้งการพลิกขั้วจัดตั้งรัฐบาล โดดเดี่ยว "ก้าวไกล" ให้เป็น "ฝ่ายค้าน" ยิ่งกดดันตั้ง "ค่ายแดง" ในกระแสการเมืองระดับชาติ ให้ตกต่ำลงไปอีก

แม้เพื่อไทยจะคาดหวังจากผลงานการเป็นรัฐบาล จะช่วยกอบกู้ความนิยมกลับมาได้ แต่เกือบปีของ "รัฐบาลเศรษฐกิจ" กลับมี

เครื่องหมายคำถามว่า “ผลงานเด่น” คืออะไร  
ฉะนั้นการปรับปรกรม.ครั้งนี้ จึงมี  
สัญญาณว่า นายใหญ่เพื่อไทยเตรียม  
“ล้างไฟ” ใหม่ทั้ง ครม. โดยเฉพาะรัฐมนตรี  
ที่อยู่ในข่ายต่างตอบแทน หหมดเวลา และ  
ต้องลุกออกจากเก้าอี้เพื่อส่งต่อให้ “คนเด่น-  
ชื่อดัง-ภาพลักษณ์ดี” เข้ามารับงานรัฐบาล  
**จ่อปรับหลังคดีเศรษฐา-ผ่านบขฯ 68**

อย่างไรก็ตาม จังหวะเวลาในการ  
ปรับปรกรม. สัญญาณจากนายกฯเศรษฐาว่า  
ต้องรอให้ “ศาลรัฐธรรมนูญ” มีคำวินิจฉัย

ปมคุณสมบัติรัฐมนตรีของเขาในวันที่  
14 ส.ค.ให้ชัดเจนเสียก่อน หากผ่านด่านนี้  
ไปได้ เศรษฐาจะไม่มีป่วงให้ต้องกังวล

ในทางตรงกันข้าม หากสถานการณ์  
พลิกผัน “เศรษฐา” โดนสอย เกมการเมือง  
ย่อมจะพลิกไปอีกด้าน จากที่แค่เพียงแค่  
ปรับปรกรม. อาจจะต้องเดินไปสู่การเลือก  
“นายกฯคนใหม่” ซึ่งหากเป็นไปได้ทิศทางนั้น  
จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ อาจถึงขั้นต้องจับ  
“ชั่วคราว” กันใหม่

ขณะเดียวกันอีกกระแส ระบุว่า  
นายใหญ่เพื่อไทย ต้องการให้ผ่านร่าง  
พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568  
เสียก่อน ซึ่งที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
จะพิจารณาวาระ 2-3 ระหว่างวันที่ 28-29  
ส.ค. ก่อนส่งไปยังวุฒิสภาพิจารณาต่อ  
ในวันที่ 9-10 ก.ย. โดยคาดว่าจะมีผล  
บังคับใช้ก่อนสิ้นเดือน ก.ย.นี้

ดังนั้นเวลาที่เหมาะสมในการปรับปรกรม.  
อาจจะอยู่ในช่วงเดือน ต.ค. เพราะหากผ่าน  
พ.ร.บ.งบประมาณปี 2568 ไปแล้ว เงื่อนไข  
ในการต่อรองอาจจะน้อยลง

เหล่านี้ คือความเคลื่อนไหวที่กำลัง  
ดำเนินไปสู่การปรับ ครม.เศรษฐา 1/3 ซึ่ง  
เกมยังอยู่ในช่วงเริ่มเปิดดิล ยังมีตัวแปร  
อีกหลายปม ที่จะทำให้ดิลล้ม-ดิลสะดุด  
เพราะการเมืองเปลี่ยนแปลงทุกวัน

# เกมซ่อนกล สิงหาฯ สหสั ประักรม. '2 โควตา' ระลำ

**กรุงเทพธุรกิจ • เข้าใกล้ฤดู ประักรม.** อีกครั้ง ในจังหวะเดือนสิงหาฯ สหสั นายกฯ **เศรษฐา ทวีสิน** ที่ยังคงลุ้นเอือกใหญ่ 14 ส.ค.ศาลรัฐธรรมนูญ นัดอ่านคำวินิจฉัย จะพ้นจากตำแหน่ง รัฐมนตรีหรือไม่ จากการแต่งตั้งพิชิต ชินบาน เป็นรัฐมนตรีประจำสำนัก นายกฯ

ดองค์ประกอบหลายอย่าง เหมือนเศรษฐา น่าจะรู้ดี หรือเริ่มมีคำตอบแล้วว่า จะผ่านด่านนี้ไปอย่างไร

ทางก้าวไกล คดียุบพรรคกำลัง คืบคลานเข้ามา 7 ส.ค.นี้ ศาลรัฐธรรมนูญ นัดอ่านคำวินิจฉัยคดีล้มล้างการปกครอง จากการหาเสียงแก้ไข ม.112

หลายฝ่ายคาดการณ์ ผลที่จะออกมา น่าจะสอดคล้องต้องกัน

ข่าวดีสำหรับก้าวไกล อาจยังต้องรอไปก่อน คึกเลือกตั้ง นายก อบจ.3 จังหวัด ล่ำสุด ตั้งแต่ **พระนครศรีอยุธยา, ชัยนาท และพะเยา** พ่ายแพ้บ้านใหญ่ ยับเยิน

การเลือกตั้งท้องถิ่น แตกต่างสิ้นเชิง กับการเลือกตั้งใหญ่ระดับชาติ อานภาพ ในเรื่องกระแสของก้าวไกลที่ว่าแน่ เจออิทธิฤทธิ์ อิทธิพล และเครือข่าย

อ่านต่อหน้า | 9

▶ **ต่อจากหน้า 12**

## เกมซ่อนกล

บ้านใหญ่ เข้าไป ทำเอาจอตบ้ายกัน เป็นแถว

เศรษฐาเอง วันนี้เข้ากับแกนนำ พรรคร่วมรัฐบาลส่วนใหญ่ได้เป็นอย่างดี เริ่มเข้าใจธรรมชาติของ การเมือง รู้จักยอม รู้จักถอยบางเรื่องให้ พรรคร่วมฯ เพื่อให้ภาพใหญ่ไปได้

ตัวเองก็ยังได้รับการสนับสนุน

**พรรครวมไทยสร้างชาติ** ที่เพิ่ง ขยับส่งรายชื่อให้เศรษฐา ประักรม. วางตัว **"เอกนัฏ พร้อมพันธุ์"** เลขานุการพรรคฯ นั่งรัฐมนตรีก็ได้ รับ การตอบรับ พร้อมพิจารณา แต่มี เงื่อนไขเรื่องจังหวะเวลาเท่านั้น ขอให้ คดีของตัวเองในศาลรัฐธรรมนูญ จบก่อนดีกว่า

เกมบิว้อพให้เขี่ยพลังพรรค รัฐ ถูกส่งสัญญาณออกมาเป็นระยะ ให้ศิย์แมนรัฐบาลได้รับรู้ จนมี การประเมินกันว่า มีวาระซ่อนเร้น เกมซ่อนกลที่สำคัญกว่าการเอา ลุงป้อม ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค ให้พ้นทาง

ต้องไม่ลืมว่า **เก้าอี้รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** ของบิ๊กป๊อด **พัชรวาท วงษ์สุวรรณ** ประธานที่ ปรีกษพลังพรรคฯ ถูกตั้งข้อสังเกตว่า คือคำตอบของเหตุผลว่าทำไมต้อง เขี่ยพลังพรรคฯ

**2 ตำแหน่งดังกล่าว ตกเป็นเป้าหมาย ของบ้านใหญ่ในพรรคเดียวกันเอง คนในพลังพรรคฯ หรือแม้แต่ คนในรัฐบาลต่างรู้ดี เก้าอี้รองนายกฯ เป็นที่หมายตาของรัฐมนตรีคนหนึ่งที่อยากถ่างขาควม**

ส่วนตำแหน่ง รมว.ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีรัฐมนตรี ช่วยคนหนึ่ง หมายตาอยากอั้เกรด ขึ้นมาคุมเอง

บรรดาบ้านใหญ่หลายหลังใน พลังพรรคฯ จึงดูเหมือนไม่ได้มี ปัญหากับการที่พรรคโดนเขี่ยพ้น ความเป็นพรรคร่วมฯ เนื่องจาก เอกสิทธิ์คุ้มครองในการยกมือไหวต สนับสนุนอย่างมีอิสระ

การฝ่าฝืนมติพรรคของบรรดา บ้านใหญ่ หากพลังพรรคฯ ผนึกการ ร่วมรัฐบาลจริง ใครในพรรคจะทำ อะไรได้ การจะขับ สส.น้อยใหญ่ แต่ละกลุ่มก็วนออก ดูจะเป็นเรื่อง ขำไม่ออก เพราะคนกลุ่มนี้แทบจะ กลุ่มสภาพในกรรมการบริหารพรรค หมดแล้ว

หรือถ้าจะขับกลุ่มก็วนตัวเอง ออกจริงๆ นั่นก็อาจจะมึพรรคใหม่ รongรับเรียบร้อย

อีกคนที่อออำมาแรง เหมือนจะมี ตำแหน่งอ้ารอคือ **ปลัดต้อม จตุพร บุรุษพัฒน์** ปลัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติฯ ที่ช่วงหลังเดินตาม เศรษฐา เป็นเงา จะครบวาระการ ต่ออายุราชการในตำแหน่งปลัดฯ 30 ก.ย.2567

**คนในรัฐบาลพูดกันอื้ออึง เก้าอี้ รมว.ทรัพยากรฯ เป็นตำแหน่งที่ ปลัดต้อม หมายตา รั้ทุกองค่างานใน กระทรวง แต่เงื่อนไขการเมืองไม่เอื้อ ในวันที่พลังพรรคฯ ยังเป็น เจ้าของโควตา**

เว้นแต่ว่า จะมีการสลั้โควตา กับพรรคอื่น แล้วได้แรงหนุนจากทูน บางกลุ่ม ตรงนั้นก็เป็นอีกเงื่อนไข แต่ถ้าไม่ได้เป็นรัฐมนตรี ก็มีความเป็นไปได้ที่เศรษฐา จะเอาปลัดต้อม มาอยู่ ใกล้ตัว

วันที่ ประยุทธ์ จันทร์โอชา มาร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพแม่ ของเศรษฐา ยังบอกกับนายกฯ ว่า "ปลัดต้อม ช่วยเหลือได้ทีนะ" ทาง เศรษฐา ที่ตอบกลับไปว่า "ใช้ครับ เป็นกำลังสำคัญ"

**คล้ายเศรษฐา ส่งสัญญาณให้ ตัดชุดรอ หลัง ก.ย.นี้ เกมเก้าอี้ดนตรี ประัเปลี่ยน หมุนเวียนตามวงรอบ**

# กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 958

Section: First Section/การเมือง

วันที่: อังคาร 6 สิงหาคม 2567

ปีที่: 37

ฉบับที่: 12700

หน้า: 12(ล่างขวา), 9

Col.Inch: 49.87

Ad Value: 47,775.46

PRValue (x3): 143,326.38

คลิป: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เกมซ่อนกล สิงหาคม สหประชาชาติ '2 โควตา' ระล่ำ

## กำลังจะเกิดขึ้น

หลังจากผ่านเดือนสิงหาคม ไป  
อุณหภูมิทางการเมือง จะทวีความ  
ร้อนแรงขึ้นหลายเท่าตัว อย่าลืมว่า  
ทักษิณ ชินวัตร จะพ้นโทษ 31 ส.ค.  
2567 การเคลื่อนไหวของพรรคการเมือง  
เพื่อไทย เพื่อคืนความเป็นพรรค  
อันดับ 1 เลือกตั้งครั้งหน้า น่าจะ  
ชัดเจนยิ่งขึ้น



● ประชา บุษาวาทิ

# สมรภูมิ 'สองแคว' คึกแรงแปฐฐาน 'ส้มใหม่'

● อ่านเกมข้ามขีด **โหม-ศิริกัญญา** ว่าที่ผู้นำพรรคคนใหม่ จะนำทัพลุยเลือกตั้งซ่อม สส.พิษณุโลก แทนหม่อมอ่อง ประกาศศึกดาพลพรรคสีส้มฆ่าไม่ตาย

เครื่องจักรสีส้มไร้รอยต่อ จากธนาธร ส่งต่อพิธามาถึงโหม ศิริกัญญา ครบเครื่องเรื่องการตลาดการเมือง ทั้งบู๊ บู๊ และแดนซ์กระจาย

**ชัยธวัช ตูลาธนะ** และ **พิธา ลัมเจริญรัตน์** เปิดปฏิบัติการแถลงปิดคดียุบพรรคต่อสาธารณชน โชว์ข้อมูลหักล้างข้อกล่าวหาล้มล้างการปกครองฯ เมื่อวันที่ 3 ส.ค.2567 ดูเหมือนว่า ประชาชนจะไม่ได้ให้ความสนใจใน

เนื้อหาถ้อยแถลงของหัวหน้าต่อมเท่าไร คนส่วนใหญ่มองข้ามขีดไปถึงพรรคใหม่ของพลพรรคสีส้ม และว่าที่ผู้นำคนใหม่

ประหนึ่งทุกคนรู้คำตอบอยู่แล้วว่า 7 ส.ค.นี้ ก้าวไกลถูกยุบพรรคแน่ หนีไม่พ้นคมดาบตุลาการ

การเคลื่อนไหวของพิธา-ชัยธวัช รวมถึงโหม ศิริกัญญา ต้นสกุล ว่าที่ผู้นำพรรคคนใหม่วันนี้คือ ปลุกเร้า กองเชียร์ กระตุ้นพลังต่อมส้มไม่ให้แกว่งไปกับชะตากรรมของก้าวไกล และแกนนำพรรครุ่น 2

อ่านต่อหน้า | 9



ต่อจากหน้า 12

ต้นปี 2563 ยุบเรืออนาคตใหม่ไม่มีธนาธร-ปิยบุตร แต่เมื่อลงเรือก้าวไกลไปต่อ พิธา-ชัยธวัช กับต้นเรือคนใหม่ ก็ไปได้สวย

ดังนั้น หากวันเสี่ยงบินแตก 7 สิงหาคม ยุบเรือก้าวไกล ก็มีเรือลำใหม่ พร้อมผู้นำชื่อ **โหม-ศิริกัญญา** นำทัพสู่สมรภูมิลูกตั้งซ่อม สส.พิษณุโลก เขต 1 ทันที

ด้วยความเชื่อว่า พรรคสีส้มยืนอยู่บน Ideology Base คือมีวิถีคิด ชุดอุดมการณ์เป็นของตัวเอง จะยุบพรรคก็ครั้ง ก็แค่เป็นการเปลี่ยนป้ายชื่อ

เป็นที่แน่ชัดว่า หากยุบก้าวไกล คณะกรรมการบริหารพรรค ชุดที่ กต. ยื่นยุบพรรค จะถูกตัดสิทธิ์ 10 ปี หรืออาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่านั้น ซึ่งในนี้มี สส.ที่เป็นกรรมการบริหาร 6 คน

คือ พิธา ลัมเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ชัยธวัช ตูลาธนะ เลขาธิการพรรคก้าวไกล ปดิพัทธ์ สันติภาดา กรรมการบริหาร สัดส่วนภาคเหนือ (ปัจจุบันสังกัดพรรคเป็นธรรม) เบญจา แสงจันทร์ กรรมการบริหาร สัดส่วนภาคตะวันออก อภิชาติ ศิริสุนทร กรรมการบริหาร สัดส่วนภาคเหนือ สุเทพ อุ๋อัน กรรมการบริหาร สัดส่วนปีกแรงงาน

หลังเลือกตั้งปี 2566 ก้าวไกลมี สส. 151 คน ปรากฏว่า ถูกขับออกไป 3 คน ถูกตัดสิทธิ์ 5 คน (ไม่นับหม่อมอ่อง) ก้าวไกลจะเหลือ สส.อยู่ในสภา 143 คน

**คณวงในพรรคสีส้มประเมินว่า หากจะมีงูเห่า ก็ไม่เกิน 5-10 คน เพราะรัฐบาลเศรษฐา มีเสียงสนับสนุนอยู่แล้ว ต่างจากสมัยรัฐบาลประยุทธ์ ที่เสียงปริมิน้ำ**

ที่สำคัญ แกนนำภูมิใจไทยทั้งวงปี ดและวงเปิดยืนยันว่า เทียนี่ไม่รับงูเห่าจากก้าวไกล แม้แต่คนเดียว เนื่องจากไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มเสียงต่อรอง ลำพังสภาสูง ก็มี สว.สีน้ำเงิน เกือบเต็มสภาอยู่แล้ว

กรรมการบริหารก้าวไกล ที่ถูกตัดสิทธิ์ ก็จะไม่แปรสภาพเป็นแกนนำคณะก้าวหน้า มีบทบาทเหมือนธนาธร ปิยบุตร เป็นผู้นำเชียร์ที่ทรงอิทธิพล

เฉพาะหน้านี้ พิธา-ชัยธวัช จะลงพื้นที่ลุยหาเสียงช่วยผู้สมัครนายก อบจ.ราชบุรี ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 1 ก.ย.นี้

ส่วนกรณี หม่อมอ่อง-ปดิพัทธ์ สันติภาดา ที่สังกัดพรรคเป็นธรรม เมื่อหลุดจาก สส.เพราะเป็นกรรมการบริหารก้าวไกลชุดเก่า ก็ต้องมีการเลือกตั้งซ่อม สส.พิษณุโลก เขต 1

แน่นอน สนามนี้ พรรคสีส้มใหม่ ไม่ว่าจะชื่ออะไร ภายใต้การนำของ โหม-ศิริกัญญา ต้นสกุล จะต้องส่งผู้สมัคร สส.ลงรักษาเก้าอี้ตัวเดิมไว้

เนื่องจากเขต 1 เมืองสองแคว หม่อมอ่อง ปดิพัทธ์ ครอบแชมป์มา 2 สมัยซ้อน และผลคะแนนเมื่อปีที่แล้ว ทั้งห่างคู่แข่งขาดลอย

ดังนั้น สมรภูมิลูกตั้งซ่อมเมืองสองแคว จะเป็นการประกาศศึกดาพลสีส้ม และส่งสัญญาณให้รู้ว่า แลนด์สไลด์ 250 ที่นั่งในปี 2570 ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝัน

# นายกฯพร้อมพิจารณาโควตารทสช.

กรุงเทพธุรกิจ ● นายเศรษฐา ทวีสิน

นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมหรือการบริหารจัดการน้ำที่กรมชลประทาน วานนี้ (5 ส.ค.) ถึงกระแสข่าว นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ ส่งหนังสือถึงนายกฯ แสดงเจตจำนง หากมีการปรับครม. 1/3 โดยเสนอชื่อนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ เลขาธิการพรรค เพื่อพิจารณาว่า ตนก็อ่านจากหนังสือพิมพ์เมื่อเช้านี้ แต่เรื่องยังไม่ถึงมือ ตอนนี้อยู่ใน ส.ค. มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบตุลาการเยอะไปหมด ต้องให้เกียรติตรงนั้นก่อนดีกว่า ให้หลายๆ เรื่องจบไปก่อน

อย่างไรก็ตาม นายเศรษฐา ระบุว่าแน่นอนพรรคร่วมรัฐบาล ถ้าเกิดเสนอมาก็ต้องพิจารณา แต่ว่าคงไม่ใช่เร็วๆ นี้ เพราะมีเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญ ก็ต้องให้เกียรติทางนั้นไปก่อน

นายเศรษฐา ยังตอบคำถามผู้สื่อข่าวถึงกรณีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรี อดีตนายกฯ มาร่วมงานสวดพระอภิธรรมมารดาเมื่อวันที่ 4 ส.ค. โดยเปิดเผยตอนหนึ่งว่าระหว่างเดินหม่าทาก็ให้กำลังใจระหว่างเดินผ่าน

คนของพรรครวมไทยสร้างชาติที่มาต้อนรับก็บอกให้ช่วยนายกฯ ดิๆ นะ

“ท่านบอกให้อุดหนุนและเป็นกำลังใจให้และท่านก็ได้ฝากผมไว้กับพรรครวมไทยสร้างชาติ บอกให้ช่วยซึ่งกันและกัน ซึ่งก็เป็นความเมตตา ที่ผ่านมาก็มีโอกาสเจอกับท่านกว่า 10 วันระหว่างที่เข้างานพระราชพิธีในห้องจัดเลี้ยงรับรอง ก็มีการพูดคุยกัน เยอะหลายๆ เรื่อง มีการขอความเห็นท่านหลายๆ เรื่องอยู่แล้ว ซึ่งไม่ได้ปรากฏเป็นภาพออกไป”

# คลังเร่งดัน 'พรบ.กาสิโน' ตั้งเกณฑ์เงินทุนหมื่นล้านบาท

**กรุงเทพธุรกิจ** ● “คลัง” เปิดรับฟังร่าง พ.ร.บ. สถานบันเทิงครบวงจร พ.ศ. ดึงยักษ์ใหญ่ต้องมีทุนชำระแล้ว 1 หมื่นล้านบาท บูมเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ ซึ่งสัมปทาน 30 ปี ต่ออายุทุก 10 ปี เปิดมิติใหม่การท่องเที่ยวเพิ่มรายได้ภาครัฐจากภาษี วางเกณฑ์ให้คนไทยที่จะใช้บริการต้องทำสมาชิกรายปี หากจะเข้ากาสิโน เสียเพิ่มครั้งละ 5,000 บาท

นโยบายสร้างเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่ของรัฐบาลได้ผลักดันธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรครบวงจร หรือ Entertainment Complex ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบหลักการเดือน เม.ย. 2567

รวมทั้งมอบหมายให้กระทรวงการคลังศึกษาจัดทำร่างกฎหมาย ควบคู่กับข้อเสนอของคณะกรรมการการศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร (Entertainment Complex) เพื่อแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายและเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ โดยมีนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานและจัดทำรายงานสถานบันเทิงครบวงจรส่งให้รัฐบาลแล้ว

ล่าสุดกระทรวงการคลังเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร พ.ศ. .... โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค. - 18 ส.ค. 2567

นายจุลพันธ์ กล่าวว่า กฎหมายฉบับนี้อยู่ขั้นตอนการพิจารณาปรับแก้ร่างกฎหมายจากนั้นจะนำความเห็นมาปรับปรุงร่างกฎหมายก่อนเสนอ ครม. พิจารณา และจะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจร่างกฎหมายก่อนเสนอรัฐสภา ส่วนจะแล้วเสร็จทันภายในปี 2567 หรือไม่ ต้องให้เป็นไปตามขั้นตอนและไม่ได้เร่งรีบอะไร

นายสุรชาติ เทียนทอง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธาน

อ่านต่อหน้า 4

▶ ต่อจากหน้า 1

## คลังเร่ง

คณะทำงานยกร่าง พ.ร.บ. สถานบันเทิงครบวงจร กล่าวว่า กฎหมายฉบับนี้ครอบคลุมหลายส่วน โดยผู้ประกอบการเอกชนเกี่ยวข้องมีจำนวนที่เกี่ยวข้องกับ “Fun Economy” ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในกฎหมายฉบับนี้ถือว่าครอบคลุมหลายกลุ่มวงกว้างสำหรับร่าง พ.ร.บ. การประกอบสถานบันเทิงครบวงจร มีทั้งหมด 9 หมวด รวม 85 มาตรา โดยสาระสำคัญระบุถึงการที่ไทยมีแหล่งท่องเที่ยวและสถานบันเทิงหลากหลายประเภทบริการนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สร้างงานและสร้างรายจ่ายจำนวนมาก

ทั้งนี้ การประกอบธุรกิจสถานบันเทิงยังคงถูกควบคุมโดยมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นิยาม “สถานบริการ”

### กำหนดทุนชำระแล้วหมื่นล้านบาท

นอกจากนี้ ร่าง พ.ร.บ. การประกอบสถานบันเทิงครบวงจร กำหนดให้ “สถานบันเทิงครบวงจร” หมายความว่า การประกอบธุรกิจสถานบันเทิงตามบัญชีแนบท้าย พ.ร.บ. นี้หลายประเภทรวมกัน ร่วมกับกาสิโน และกำหนดให้ “กาสิโน” หมายความว่า การจัดให้มีการเข้าเล่นหรือการเข้าพนันในสถานที่ที่กำหนดเป็นการเฉพาะ

ทั้งนี้ผู้ประกอบการสถานบันเทิงครบวงจรต้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งจดทะเบียนในไทยและมีทุนชำระแล้วไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท

และให้บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับใบอนุญาตได้รับยกเว้นจากกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และมีให้นำความในมาตรา 67 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมาตรา 1105 วรรคสามแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาใช้บังคับ

### ใบอนุญาตกาสิโนอายุ 30 ปี

นอกจากนี้ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร และให้ใบอนุญาตมีอายุ 30 ปี นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต โดยผู้รับใบอนุญาตต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมรายปีตามที่กำหนด แต่ต้องไม่เกินอัตราตามบัญชีแนบท้ายกฎหมายนี้ โดยให้มีการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานทุก 5 ปี และอาจพิจารณาต่ออายุคราวละไม่เกิน 10 ปี

ทั้งนี้ เมื่อได้รับใบอนุญาตต้องเริ่มประกอบสถานบันเทิงครบวงจรด้วยตนเองภายในเวลาที่กำหนด และจัดให้มีระบบควบคุมกาสิโนที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพและมีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม ซึ่งหากไม่ดำเนินการตามรูปแบบและแผนที่วางไว้ อาจเพิกถอนใบอนุญาต

อนึ่ง ในการเช่า เช่าช่วง ให้เช่า หรือให้เช่าช่วงที่ดินหรือสิ่งทวีสหรัพย์เพื่อประกอบการสถานบันเทิงครบวงจร มิให้นำความในมาตรา 540 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. การเช่าสิ่งทวีสหรัพย์เพื่อพาณิชย์กรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 และข้อ 9 ของกฎกระทรวงการจดทะเบียนที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2564 มาใช้บังคับ

โดยห้ามมิให้ทำสัญญาเช่าเป็นกำหนดเวลาเกิน 50 ปี และการต่อสัญญาเช่าอาจ

ทำได้แต่จะต่อสัญญาเกิน 49 ปีนับแต่วันครบ 50 ปีไม่ได้ อีกทั้งการเช่า เช่าช่วง ให้เช่า หรือให้เช่าช่วงนี้ไม่ถือว่าเป็นการร่วมทุนตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

กำหนดให้สถาบันบันเทิงครบวงจรตั้งอยู่ในบริเวณเขตพื้นที่ตามที่กำหนด โดยต้องประกอบไปด้วยธุรกิจสถาบันบันเทิงตามบัญชีแนบท้ายกฎหมายอย่างน้อย 4 ประเภท ร่วมกับกาสีโน ได้แก่ ห้าง โรงแรม ร้านอาหาร ไนท์คลับ ดิสโก้เธค ผับบาร์ ยอร์ชและคูลซิ่งคลับ สถานที่เล่นเกม และสวนสนุก สถานที่จำหน่ายสินค้า หรือกิจการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

### ค่าใบอนุญาตผู้เล่น 5 พันบาท

สำหรับหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับผู้จะเข้าไปใช้บริการสถาบันบันเทิงครบวงจรได้ต้องอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี คนที่มีสัญชาติไทยต้องลงทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติ และชำระค่าธรรมเนียมก่อนใช้บริการจะคิดค่าใบอนุญาตในปีแรก 5,000 บาท และต่ออายุปีละ 1,000 บาท ส่วนผู้เข้าใช้บริการกาสีโนที่มีสัญชาติไทยต้องเสียค่าใช้บริการอีกครั้ง 5,000 บาท

สำหรับกลไกการบริหารกำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายสถาบันบันเทิงครบวงจร มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยจะกำหนดนโยบายสถาบันบันเทิงครบวงจรในส่วนการบริหารจัดการ การป้องกัน แก๊งไฮหรือเหยี่ยวยาผลกระทบบ จำนวนใบอนุญาต และพื้นที่การประกอบสถาบันบันเทิงครบวงจร

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุญาตและเลิกประกอบธุรกิจสถาบันบันเทิงครบวงจร รวมถึงประเภทกิจการที่อาจดำเนินการได้ในสถาบันบันเทิงครบวงจร สัดส่วนพื้นที่กาสีโนในสถาบันบันเทิงครบวงจร เวลาเปิดปิดและสถานที่ตั้งของสถานบริการ วิธีการลงทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียม เข้าสถานประกอบการกาสีโน การให้สินเชื่อแก่ผู้เช่าเล่นหรือเช่าพื้นที่ในกาสีโน ลักษณะพนักงาน หลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย และชีวอนามัยพนักงาน หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น

รวมทั้งมีหน้าที่และอำนาจในการพิจารณาให้ ต่ออายุ หรือเพิกถอนใบอนุญาต การโอนสิทธิตามใบอนุญาต การแต่งตั้ง หรือให้เลขาธิการออก การกำกับ การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนการออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งต่างๆ

นอกจากนี้ กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีบุคคลซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นประธาน มีกรรมการโดยตำแหน่ง 11 คน รวมทั้งกำหนดให้มีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายสถาบันบันเทิงครบวงจร โดยมีหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการให้แก่คณะกรรมการนโยบายฯ และคณะกรรมการบริหาร และมีหน้าที่และอำนาจในการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันบันเทิงครบวงจร จัดทำแผนยุทธศาสตร์